
 
 
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 

สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
 

วันที่  12 พฤษภาคม 2566   เวลา  10.00  น. 
 

ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕66 สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566  เวลา ๑๐.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
…………………………………….. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี 
๒๕66 สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566  

  (ขอรับรองในคราวต่อไป) 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
3.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไป

ตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง สิ่ง
สาธารณูปการ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 374,000.-บาท (สามแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ..... 

 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 4,616,400.-บาท (สี่ล้านหกแสน
หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม .................................................................................................................. ................. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  .................................................................................................................... ............... 

 

 

 

หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสีกากี 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

วันที่  12  พฤษภาคม  2566  เวลา  10.00  น. 
ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

 
ผู้มาประชุม 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

1. นายประพันธ์  คนหาญ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
2. นายพนมชัย  พันธุ์พุทธ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (2) 
3. นายสุรศักดิ์  บุญวาล  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  1  อำเภอเมือง 
4. นายปรีชา  เที่ยงโยธา ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  3  อำเภอเมือง 
5. นายอภิเดช  นาโสก  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  4  อำเภอเมือง 
6. นายจอมสี  ศิริกาล  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  5  อำเภอเมือง 
7. นายชนินทร  ทองผา  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  6  อำเภอเมือง 
8. นายแสวง  สบายใจ  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  8  อำเภอเมือง 
9. นายประเศียร  สีสด  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  9  อำเภอเมือง 
10. นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  1  อำเภอดอนตาล 
11. นายปราโมทย์  เพชราเวช ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอดอนตาล 
12. นายรัฐศาสตร ์  พรหมวงค์ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  3  อำเภอดอนตาล 
13. นายเทอดชัย   เมษา  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอคำชะอี 
14. นายกิตติศัพท์  คนคล่อง ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  3  อำเภอคำชะอี 
15. นายมัจฉา  อุ่นใจ  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  1  อำเภอดงหลวง 
16. นายประมวล  จิตอามาตย์ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอดงหลวง 
17. นายนิมิต  หาสุข  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอนิคมคำสร้อย 
18. นายคนชาย  รูปเรี่ยม  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  3  อำเภอนิคมคำสร้อย 
19. นายดุสิต  กลางประพันธ์ ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  2  อำเภอหนองสูง 
20. นายธนิต  สมลับ  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  3  อำเภอดงหลวง 

ผู้ลาประชุม 
1. นายห่วงชัย  พลเมือง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (1) 
2. นายสุธี   บัวสด  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  7  อำเภอเมือง 
3. นายชัชนา  คนซื่อ  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  1  อำเภอคำชะอี 
4. นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา  ส.อบจ.เขตเลือกตั้งที่  1  อำเภอหว้านใหญ่ 

 
 

 
 
 
 
 

/คณะผู้บริหาร… 
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คณะผู้บริหาร 
1. พ.ต.ท.จิตต์   ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
2. นายปัญญา  ศรีโยหะ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (1) 
3. นายภูมินทร์  สิเนหะวัฒนะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (2) 
4. นายณัฐพล  รูปคม   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
5. นายกฤษณะ  ฏิฏาทรัพ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
6. นายปราโมทย์  แสนสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ 
1. ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
2. นางสาวสมร  เชิดโกทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
3. นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
4. นางสาวจรัสศรี  ซาเสน  ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ 
5. นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการกองคลัง 
6. นายนิรุตติ์  วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นายนัดนวุทธ์  ระนา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
8. พ.จ.อ.วิโรจน ์  ย่องเหล่ายูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
9. นายธัญธร  ขันอ่อน  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางภคพร  สมม ี  หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
11. นางสาวสุรัตวดี  ไชยสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
12. นางสาววิภาวรรณ  สุวรรณโคตร หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
13. นางสาวดรุณี  คำดี  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
14. นางนภาพร  ชัยเวชพิสิฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
15. นางสาวศศิมาภรณ์ ชัยชนะ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
16. นายพลพิทักษ์  อุคำพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
17. นางสาวอรอุมา  พ่ออามาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
18. นางสาววิชุดา  ไวยะพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
19. นางสาวประภาพร  เวชกามา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
20. นายณัฐกร  ธงศร ี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
21. นายธนากร  วงศ์วัง  คนงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
    /ก่อนประชุม… 
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ก่อนประชุม 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ท่านคณะ 
(นางศักดิ์ศรี ศรีนอก) ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลานัด

หมายการประชุมสภาฯ ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้บอกนัดการประชุม 
สมัยวิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 
2566 ดิฉันนางศักดิ ์ศรี ศรีนอก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร ท่านสมาชิกได้ลงชื่อมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เรียน
เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทำหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

เริ่มประชุม  10.00 น 
 
ประธานสภาฯ - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  
(นายประพันธ์ คนหาญ)               ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกเลขานุการท่านที่

ปรึกษานายกและหัวหน้าส่วนราชการวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
ประจำปี 2566 สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 2 วันที ่ 12 พฤษภาคม 2566 เมื่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารครบองค์ประชุมแล้ว              
ผมขอเปิดประชุม ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 1  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวันนี้มีท่านสมาชิกลาประชุมจำนวน  
(นายประพันธ์ คนหาญ) 4 ท่านมีท่านห่วงชัย พลเมือง จากนิคมคำสร้อย ท่านสุธี บัวสด จากอำเภอ

เมือง ท่านชัชนา คนซื่อ จากคำชะอี และท่านวิไลลักษณ์ ทองผา จากหว้าน
ใหญ่ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ 1 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหารได้มีมติเห็นชอบขยายสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ออกไป 7 วันคือตั้งแต่วันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 
2566 และผมได้บอกนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากท่านนายกได้เสนอญัตติ 2 
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 
เพื ่อไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้างค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการของกองช่างและค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจสำหรับรองรับการจัด
การศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องท่ี 2 ขอประชาสัมพันธ์ 

/เชิญชวนสมาชิกสภา... 
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เชิญชวนสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลักสูตรการบริหารงบประมาณ
การเงินการคลังตามรายละเอียดหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหารที่ มห. 51002/ว81 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่ง
เอกสารให้ทุกท่านไปแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาที่สนใจเข้าร่วมส่งแบบตอบ
รับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการภายในวันนี้หนังสือคงได้รับทุกท่าน
และก็ขอให้แจ้งตามที่ผมได้นำเรียนเรื่องแจ้งเรื่องที่ 3 ขอเชิญสมาชิกสภา
ทุกท่านเข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 6/2566 ในวัน
อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 40 มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารการแต่งกายเสื้อสี
เหลืองดอกช้างน้าวตามรายละเอียดหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหารที่ มห 51002/ว80 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่ง
เอกสารให้ทุกท่านไปแล้วต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 2  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดมุกดาหารสมัย
วิสามัญประจำปี 2566 สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 
2566  

ประธานสภาฯ - เนื่องจากรายงานการประชุมสภาในครั้งดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) ไม่แล้วเสร็จจึงขอรับรองในการประชุมในคราวต่อไปรับทราบทุกท่าน 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ - 3.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
(นายประพันธ์ คนหาญ)  พ.ศ.2566 เพื ่อไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ 
งบประมาณ 374,000 บาท (สามแสนเจ ็ดหม ื ่นส ี ่พ ันบาทถ้วน)                    
เชิญท่านนายกแถลงญัตติต่อสภาฯ 

นายกอบจ.มห. - เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) จังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้

ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน              
คำพอก หมู ่ที ่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร-                        
บ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 16 องศา 29.392 ลิปดา เหนือ ลองติจูด 
104 องศา14.869 ลิปดา ตะวันออก จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 16 
องศา 29.327 ลิปดา เหนือ ลองติจูด 104 องศา 14.821 ลิปดา  
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ตะวันออก ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยางได้ใช้
จ่ายเงินสะสม ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหาร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการของกองช่าง รายการ โครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำพอก หมู ่ที ่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอ                 
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร - บ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอ             
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 374,000 บาท จุดเริ ่มต้น
โครงการ ละติจูด16 องศา 29.243 ลิปดา เหนือ ลองติจูด 104 องศา 
14.761 ลิปดา ตะวันออก จุดสิ ้นสุดโครงการ ละติจ ูด 16 องศา 
28.798 ลิปดา เหนือ ลองติจูด 104 องศา14.485 ลิปดา ตะวันออก 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่แนบท้ายญัตตินี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงขอเสนอ
ญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพิจารณา
อนุมัติ ต่อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายในญัตติที่ท่านนายกเสนอ มีไหมครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ)  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมสภาครับ 

เชิญท่านเลขานุการได้นับองค์ประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ - ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 19 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง สมาชิก 
(นางศักดิ์ศรี ศรีนอก) ครบองค์ประชุมค่ะ 
ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(นายประพันธ์ คนหาญ) งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการของกองช่างจำนวน 1 รายการ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำพอก หมู ่ที ่ 10 ตำบลโนนยาง
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมบ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม
อำเภอกุฉ ินารายณ์ จ ังหว ัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 374,000 บาท               
โปรดยกมือขึ้นครับ มีท่านสมาชิกยกมือให้อนุมัติให้มีการโอนเงินตาม
รายการที่ท่านนายกเสนอท้ังหมด 17 เสียง ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ
อนุมัตโิปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 2 เสียง 

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 
374,000 บาท ด้วยเสียงข้างมาก 17 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 
2 เสียง 
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ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 ข้อ 3.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ในงบลงทุนค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง
โครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจสำหรับรองรับการจัด
การศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 4,616,400 บาท
เชิญท่านนายกได้แถลงญัตติต่อสภา 

นายกอบจ.มห. - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ตราข้อบัญญัติองค์การ 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖เพื่อใช้

เป็นหลักในการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว นั้นเนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีความจำเป็นที ่จะต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รายการโครงการขอ
ใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งบประมาณ
๔,๖๑๖,๔๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีที่แนบท้ายญัตตินี้เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นจึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหารพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านสมาชิกอภิปรายสอบถามในญัตติที่ท่านนายกเสนอ เชิญท่าน 
(นายประพันธ์ คนหาญ) สุรศักดิ์ บุญวาล จากอำเภอเมืองครับ 
ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 1 - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายสุรศักดิ์ บุญวาล)  ผมนายสุรศักดิ์ บุญวาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

เขต 1 อำเภอเมือง ตามที่ผมได้ฟังท่านนายกชี้แจงการใช้งบประมาณยังมี
รายละเอียดไม่เพียงพอ ผมขอให้เจ้าหน้าที่เจ้าของงบประมาณชี้แจงให้
สภารับทราบด้วยครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นไหมครับ ที่จะอภิปรายต่อไป จะได้ให้ท่านนายกชี้แจงครั้งเดียว 
(นายประพันธ์ คนหาญ)  มีไหม ถ้าไม่มี เชิญท่านนายก ครับ 
นายกอบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านครับในส่วนที่ 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) ท่านสมาชิกขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณในข้อ 3.2 

ผมขอให้ท่าน ผอ.นิรุตติ์ได้ชี้แจงต่อสภาครับเนื่องจากว่าเป็นผู้อำนวยการ
กองช่างแล้วก็รับผิดชอบในส่วนงานของกองช่างครับขออนุญาตครับท่าน 

/ประธานสภาฯ... 



-7- 
 
ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ผอ.นิรุตติ์ ครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ผู้อำนวยการกองช่าง - เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
(นายนิรุตติ์ วงษาเนาว์) เกียรติทุกท่าน ผมนายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ได้มี

การดำเนินการโครงการสะพานห้วยส้มกบซึ่งงบประมาณ 3 ล้านบาทเรา
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมส่งมอบพื้นที่ครับ
ก็เลยไม่สามารถดำเนินการได้จึงได้นำมาพัฒนาปรับปรุงอาคารรวมใจซึ่ง
เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับชุมชนในด้านการศึกษาก็โอนงบประมาณมา
จากห้วยส้มกบ 3 ล้านบาทแล้วก็การปรับปรุงอาคารจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือส่วนปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยกับทาสีแล้วก็ห้องอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารที่
จะใช้ในการเรียนการสอนของมทร.ธัญบุรีนะครับก็ได้โอนเงินมาเป็น 2 
ส่วนครับท่านเพื่อจะนำไปซื้อครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งสองล้านเศษ ซึ่งจะให้ทาง
กองการศึกษาได้ชี้แจงว่างบประมาณเท่าไหร่ในส่วนของผมได้โอนมาจาก
ห้วยส้มกบ 3 ล้านแล้วก็ค่าวัสดุก่อสร้างอีก เก้าแสนบาทครับเพื่อสนับสนุน
งานที่ท่านนายกเห็นว่ามีความสำคัญต่อประชาชนครับจึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญกองการศึกษาครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา - กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน 
(นางสาวสุรัตวดี ไชยสิทธิ์ ราชการสำหรับรายการที่โอนขอใช้งบประมาณในส่วนของโครงการขอใช้ที่

ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจสำหรับรองรับการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาก็จะแบ่งเป็นงานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร 2,082,727.80 บาทแล้วก็เป็นงานครุภัณฑ์2,533,674.40 
บาทรวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น 4,616,400 บาทซึ ่งโอนมาจากของกองช่าง              
2 รายการตามที่ท่านผอ.กองช่างรายงานนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่โอน
มาจะเป็นของโครงการสร้างสะพานข้ามห้วยส้มกบบ้านนาคำน้อย 3 ล้าน
บาทรายการวัสดุก่อสร้างจำนวน 950,000 บาทแล้วก็โอนลดจากสำนัก
ปลัดด้วยเป็นหมวดเงินเดือนประจำฝ่ายประจำรายการค่าตอบแทน
พนักงานจ้างจำนวน 666,400 บาทค่ะ 

ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ เชิญท่านกิตติศัพท ์
(นายประพันธ์ คนหาญ) คนคล่อง ไมค์ของเราเป็นไมค์ใหม่ต ้องขอบคุณ ท่านนายกนะครับ                  

ท่านประธานขอครั้งเดียวได้เลย ยืดให้สุดได้นะครับท่านกิตติศัพท ์
ส.อบจ.มห.อ.คำชะอี เขต 3 - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายกิตติศัพท์ คนคล่อง) ผมนายกิตติศัพท์ คนคล่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร เขต 3 อำเภอคำชะอี จากที่ผมได้ฟังคำชี้แจงงบประมาณจาก
เจ้าหน้าที ่ กองการศึกษาฯ ผมอยากทราบว่าผู ้บริหารมีนโยบายหรือ
แผนงานหรือหลักการและเหตุผลอย่างไรก็จะขอ 

/ตั้งข้อสังเกต... 
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ตั้งข้อสังเกตท่านประธานด้วยความเป็นห่วงด้วยความรู้สึกและความคิด
ส่วนหนึ่งอาจจะเล็กน้อยหรือใหญ่ก็ไม่ทราบในอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้น
เพราะว่าการที่เราย้ายหน่วยงานส่วนหนึ่งจากการติดต่อประสานว่ามันจะ
ไม่ยุ่งยากหรือเพิ่มภาระให้กับผู้ที่มาติดต่อประสานงานหรือด้วยเหตุผลว่า
หน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งก็พยายามที่จะรวมศูนย์แต่แน่นอนครับผมก็ฝัน
เหมือนท่านนายกว่าอยากสร้างสำนักงานให้เป็นศูนย์กลางหรือใหญ่ขึ้นนะ
ครับนั ่นคืออนาคตแต่ทีนี ้อีกปีสองปีสิ ่งที ่น ้องนุ ่งหรือเจ้าหน้าที ่กอง
การศึกษาที่เขาจะไปคือเอาง่ายๆผมกลัวผีหลอกเขามันไกลหน่อยนะครับก็
แล้วแต่ไม่รู้นะเขาอาจจะภูมิใจหรือพอใจนะครับอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกต
อยากให้ทางผู้บริหารช่วยชี้แจงนิดนึงท่านประธานครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
นายกอบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) จากการที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อปี 2551 ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ ที่ดิน 26 

ไร ่ของธนารักษ์พื ้นที ่ม ุกดาหารเพื ่อก่อสร้างอาคารอำนวยการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจะสร้างวิทยาเขตจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ขอ
ใช้พื้นที่ภูผาเจี้ยในการตั้งมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นแต่ปรากฏว่าโครงการ
ดังกล่าวก็ได้ล้มเลิกไปแต่จากการที่กระผมได้ลงพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่แล้วก็หลาย
ส่วนราชการก็อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของมุกดาหารได้
สานงานต่อเนื่องการดำเนินการเพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดมุกดาหาร
ทางกระผมได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในช่วงนั ้นคือ
ท่านชยันต์ ศิริมาศ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ได้มีการประชุม
ในระดับจังหวัดก็ได้เชิญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมาร่วม
ประชุมเพื่อจะใช้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต
มุกดาหารแต่จากการประชุมกันคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาก็ได้ลง
มาในพื้นที่มาดูพ้ืนที่โดยท่านประจิน จั่นตองเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
ลงมาดูพ ื ้นที่สำรวจพื ้นที ่ก ็ปรากฏว่าหลายท่านก็มองว่าการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากก็เห็นควรจะให้จัดตั ้งเป็น
สถาบันแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็ยืนยันว่าจะไม่ตั้งวิทยา
เขตแต่จะตั้งเป็นสถาบันวิจัยพัฒนาจังหวัดมุกดาหารไม่มีการเรียนการสอน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านวรญาณ บุญณราชท่านได้เดินทางมารับ
ราชการมารับตำแหน่งที่มุกดาหารท่านก็ได้สอบถามว่าอาคารรวมใจที่ทาง
มทร.อีสานขอใช้ประโยชน์ได้ยื่นเรื่องไปที่กรมธนารักษ์เพื่อขอใช้อาคารนี้
ในการทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาจังหวัดแต่ไม่มีการเรียนการสอน 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ทำหนังสือแจ้งให้กรมธนารักษ์ส่งเอกสาร
ทัง้หมดกลับคืนเพ่ือทบทวนใหม่ทีนี้จึงได้เรียนเชิญ 

 
/อธิการบดี... 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมนายกสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุมที ่จังหวัด
มุกดาหารนะครับแล้วก็ในที่สุดทางมหาวิทยาลัยธัญบุรี(มทร.)ธัญบุรีตกลงที่
จะดำเนินการสานงานต่อเพื่อจะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยในปีนี้ก็จะ
เปิดทำการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและก็มีการ
สอนที่อาคารรวมใจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ดีใจมากในส่วนนี้แล้ว
ก็ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารขอใช้พื้นที่ธนารักษ์ 26 
ไร่รวมทั้งอาคารรวมใจด้วยทีนี้ผมก็สอบถามเจ้าหน้าที่กองการศึกษาว่า ใน
เมื่อทางกรมธนารักษ์และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารอนุญาตให้ใช้อาคาร
และพื้นที่แล้วทางเจ้าหน้าที่กองการศึกษาจะอยู่ที่เดิมด้านข้างนี้หรือจะไป
อยู่ที่โน่นซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่านก็บอกว่ากอง
การศึกษาควรจะไปทำงานอยู่ที่โน่นเพื่อเป็นการประสานงานกับคณะครู
อาจารย์และบริการนักศึกษาที่มาสมัครเรียนเนื่องจากว่าอาคารนี้ก็คือกอง
การศึกษาฯเป็นผู้รับผิดชอบงานการศึกษานี้ เพราะฉะนั้นทางมทร.ธัญบุรี
จึงได้กำหนดแล้วก็ขึ้นป้ายทางเข้าอาคารรวมใจว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีสำนักงานบริการวิชาการสถานีสร้างงานสร้างอาชีพ
มุกดาหารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.มุกดาหารจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะไปทำงานอยู่ที่โน่นหมดทุกคนครับอันนี้
ก ็ขออนุญาตท่านประธานได้อนุญาตให้ผอ.กองการศึกษาได ้แสดง
ความรู้สึกให้กับท่านประธานและสมาชิกสภาได้รับทราบว่าการไปอยู่ที่โน่น
ไปด้วยว่านายกบังคับหรือว่าสมัครใจไปเองอันนี้ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่
กองการศึกษาได้แสดงความรู้สึกให้ท่านประธานและสมาชิกได้รับทราบว่า
เป็นอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญกองการศึกษาฯ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา - เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่านสำหรับความรู้สึกของ 
(นางสาวสุรัตวดี ไชยสิทธิ์) เจ้าหน้าที ่กองการศึกษาที ่จะได้ย้ายไปอยู ่ที ่อาคารรวมใจก็ร ู ้ส ึกดีใจ

เหมือนกันค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงอบจ.นี้ก็ค่อนข้างจะคับแคบแล้วก็ที่เห็น
ง่ายๆเรื่องท่ี 1 ก็คือที่จอดรถก็คงจะไม่ต้องแย่งกันอีกเรื่องที่ 2 ก็คือการได้
ไปอยู่ตรงนั้นก็จะทำให้เรามีพื้นที่ในการที่เราจะจัดงานหรือจัดโครงการ
อะไรที่เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาของเรานะคะเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษา
ของเราให้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วจะได้เติบโตขึ้นการที่ได้ออกไปก็จะได้
เปิดกว้างอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่อาจจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่เราจะ
ประสานงานก็คงจะต้องได้ขอรถไว้ใช้งานเพ่ิมของกองการศึกษาเพ่ือที่จะใช้
ในการส่งเอกสารมาติดต่องานที่อบจ.มุกดาหารค่ะก็มีแค่นี้ค่ะ 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ -ท่านกิตตศิัพทก์็คงไม่เป็นไรท่านสมาชิกเราก็คงแวะเวียนไปให้กำลังใจถ้า 
(นายประพันธ์ คนหาญ) อยู่ไกลประสานงานแล้วท่านมีอะไรอีกครับเห็นยกมือครับ 
ส.อบจ.มห.อ.คำชะอี เขต 3 - เรียนท่านประธานท่านนายกและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่านสมาชิก 
(นายกิตติศัพท์ คนคล่อง) สภาฯก็คงรับทราบก็พูดง่ายๆคือความหวังดีและมองถึงอนาคตก็ต้อง

ขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารแทนพี่น้องชาวมุกดาหารจะได้เรียนรู้
ใกล้ๆไม่ต้องเปลืองค่ารถไปไกลจากจังหวัดมุกดาหารอาคารรวมใจหรือที่
จะตั้งมหาวิทยาลัยผมก็เห็นอยู่นานยังไม่มีใครกล้าเหมือนท่านนายกแต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมห่วงแค่เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมถ้าการศึกษานั้นโอเคไม่
เป็นไรครับผมไม่ได้ขัดแย้งซึ่งน้องๆที่ฝ่ายการศึกษาก็โอเคท่านประธาน
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านพนมชัย พันธุ์พุทธ ครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 2 - กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายพนมชัย พันธุ์พุทธ) ผมนายพนมชัย พันธุ ์พ ุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร เขต 2 อำเภอเมือง  ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปอยู ่ในเขตเลือกตั ้งของผมเองแต่ก็อยากฝากคณะ
ผู้บริหารนิดนึงโดยเฉพาะท่านนายกกองการศึกษามีบุคลากรคงไม่เยอะ
แล้วก็ในอดีตตรงนั้นมีหม้อแปลงซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้
ติดตั้งไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันหายก็อยากฝากท่านนายกในเรื่องความปลอด
ภัยทั้งวันหยุดและตอนกลางคืนถ้ามีรั้วรอบขอบชิดได้ก็จะดีในการกำหนด
ผังจะให้ข้าราชการในกองการศึกษาไปอยู่เวรยามตอนกลางคืนบุคลากร
น่าจะไม่ครบจะฝากท่านตรงนี้ด้วยสำหรับการมีเวรยามนะครับขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ - ร่วมด้วยช่วยกันในชีวิตและทรัพย์สินในองค์กรของทางราชการ มีสมาชิก 
(นายประพันธ์ คนหาญ) ท่านอื่นอีกไหมครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้วจะขอมติที่

ประชุมเลย องค์ประชุม 20 ท่าน ครบนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ ่งก่อสร้างโครงการขอใช้ที ่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ
สำหร ับรองร ับการจ ั ดการศ ึกษาร ่ วมก ับสถาบ ันการศ ึ กษา ใน
ระดับอุดมศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 1 
รายการงบประมาณ 4,616,400 บาทโปรดยกมือขึ้นครับ 18 เสียง ท่าน
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 2 เสียง 

มติที่ประชุม - มติที ่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อม 

 
/ปรับปรุงอาคารรวมใจ... 
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ปร ับปร ุ งอาคารรวมใจสำหร ับรองร ับการจ ัดการศ ึกษาร ่วมกับ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมจำนวน 1 รายการงบประมาณ 4,616,400 บาทด้วยเสียงข้าง
มาก 18 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ - วันนี้ขอชมเชยท่านนายก วันนั้นผมได้นำเสนอเรื่องไมโครโฟน 
(นายประพันธ์ คนหาญ) เนื่องจากว่าผมเห็นข้าราชการหัวหน้าส่วนยืนพูดแบบไม่สง่าผ่าเผยแต่ของ 

สจ.มีฐานรองรับ 
ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 5 - ผมขอประท้วงท่านประธานครับทีจ่ริงแล้วผมยกมือแล้วท่านไม่น่าพูดไป 
(นายจอมสี ศิริกาล) อย่างอ่ืนสมควรที่จะให้ผมพูดผมขอประท้วงท่านประธานขอบคุณมากครับ 
ประธานสภาฯ - ผมว่าเรื่องอ่ืนๆ ท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรผมยังไม่ได้ถามสมาชิกนะ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) ครับแต่ถ้าผมถามแล้วท่านก็ยกมือต้องขออภัยท่านด้วยฉะนั ้นแล้วใน

ประเด็นตรงนี้ก็ขอชมเชยท่านนายกท่านได้จัดสรรงบประมาณโดยผ่านสภา
ของเราแล้วก็ที่นี้ทางกองที่รับผิดชอบก็คือทางสำนักเลขาท่านก็ได้จัดการ
ดำเนินการให้พวกเราได้ใช้ไมโครโฟนตัวใหม่ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้มี
โอกาสได้พูดได้ชี้แจงแถลงต่อที่ประชุมเพื่อให้ได้ใช้ร่วมกันต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรจะเสนอขอเชิญท่านจอมสี ครับ 

ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 5 - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายจอมสี ศิริกาล) กระผมนายจอมสี ศิร ิกาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร เขต 5 อำเภอเมือง ผมขอเรียนถึงท่านประธานเรื่องถนนสาย
บ้านผึ่งแดดถึงบ้านแฝกนะครับอันนี้ผมขอเรียนถึงท่านประธานผ่านไปถึง
ท่านนายกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้นำเรียนไปทางท่านนายกแล้วพอดี
ผมได้เดินทางไปในเขตพื้นที่ที ่ผมรับผิดชอบบ้านผึ่งแดดต่อเขตระหว่าง          
ผึ ่งแดดกับหนองไผ่ตัวนี ้ไปปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วอันนี ้ผมว่าคนก็
เหมือนกันแต่งหน้าแต่งตาสวยแต่เวลาข้างหลังไม่ดูนะครับอันนี้ปลายทาง
ของผม 1.ยังเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ 2. ถนนที่เคยสัญจรไปมาในเขตพ้ืนที่ที่
ผมรับผิดชอบผมก็เดินทางเช่นนั้นประมาณ 3-4 ปีแล้วก็เผลอๆอาจจะไป
เกือบทุกวันพอวิ่งไปวิ่งมาก็เป็นหลุมเป็นบ่อนำเสนอท่านนายกไปแต่ก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องในเขตที่ผมรับผิดชอบอันนี้ผม
ขอฝากท่านประธานสภาถึงท่านนายกให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเขต
พื้นที่ที่ผมนำเรียนในวันนี้ถนนถึงเส้นบ้านหนองไผ่ถึงบ้านแฝกให้แก้ไขโดย
ด่วนเพราะว่าวันนั้นท่านนายกก็ได้เข้าไปทำบุญในเขตพื้นที่ผม ไปพบกับ   
ท่านอ.เสียงทิศ กุลวงศ ์

 
 

/ท่านก็ได้นำเรียน... 
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ท่านก็ได้นำเรียนถึงท่านนายกท่านก็บอกว่าไปแก้ไขให้ผมหน่อยดูมาก็นาน
แล้วก็ยังไม่ได้ไปแก้ไขให้ตอนนี้ผมขอฝากท่านประธานประเด็นที่ 2 ผมขอ
เรียนถามถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชนเช่นเกรด
เกรดถนนหนทางแต่ละเขตการออกเบิกจ่ายค่าน้ำมันนะครับแต่ละเขตเป็น
เพราะเหตุใดบางเขตยังไม่เสร็จรถก็บอกว่าน้ำมันก็หมดแล้วก็รีบเอารถเข้า
มาเพื่อว่าจะไปแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อ่ืน
อันนี้เป็นอะไรนี ่ผมขอเรียนถามถึงท่านประธานฝากถึงท่านนายกด้วย
เพราะว่าผมได้ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วเวลาเข้าไปแก้ไขความเดือดร้อน
ให้แก่พี่น้องประชาชนแต่ละรอบแต่ละปีหลังฝนถนนเรียบตามที่จริงแล้ว
ถนนก็เป็นถนนของอบจ.ทุกเส้นทุกสายและเขตที่ผมรับผิดชอบไม่เคยเอา
ถนนของเทศบาลหรือ อบต.มาเกรดมาให้ทางอบจ.เราบริการเลยแต่เป็น
เส้นทางถนนของอบจ.โดยตรงและทำไมไม่ไปดูแลในเขตถนนของตัวเองอัน
นี ้ผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็เรื ่องน้ำมันเหมือนกันการ
เบิกจ่ายค่าน้ำมันแต่ละวันเบิกจ่ายเท่าไหร่ปริมาณงานได้เท่าไหร่อันนี้ผมขอ
นำเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกเพื่อจะให้มีการตรวจสอบด้วย
ขอบคุณมากครับผม  

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ เชิญตอบเป็นเรื่องๆ ครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
นายก อบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับใน 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) ส่วนเรื่องถนนเส้นหนองไผ่หรือว่าเส้นผึ่งแดดไปบ้านแฝกช่วงนี้ผมก็ออกไป

ดูกับช่างกรกตแล้วคือว่าตอนนี้รถลาดยางไปทำอยู ่ที ่เส ้นบ้านเปียด-              
หนองหนาวใกล้จะเสร็จจากโน้นก็จะกลับมาแล้วคือเลือกตั้งเสร็จครับ
ตอนนี้เราเลือกตั ้งก่อนเพราะว่ากำลังทำรถหาเสียงวิ ่งก็คงจะกีดขวาง
การจราจรเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้ งเสร็จก็จะไปดำเนินการให้
ครับในส่วนรถอุปกรณ์ต่างๆผมขออนุญาตให้ ผอ.นิรุตติ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
สาเหตุที่เครื่องจักรของเราอาจจะต้องวิ่งไปวิ่งมาเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็
ที่ว่าน้ำมันไม่พอน้ำมันหมดเป็นอย่างไรให้ผอ.นิรุตติ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ขอบคุณครับท่าน 

ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ผู้อำนวยการกองช่าง   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก 
(นายนิรุตติ์ วงษาเนาว์)   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับก็นำเรียนว่าในการเกรดปรับปรุงเครื่องจักร 

เราซื้อมานานนะครับรถบดนี่ของเราใช้ได้อยู่คันเดียวครับซึ่งปกติก็จะวิ่ง
กลับไปกลับมาช่วยกันหรือยืมปกติมี 2 คันแต่ว่าอีกคันหนึ่งซื้อมานานเสีย
แล้วยี่ห้ออะไหล่ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศนะครับเป็นรถของต่างประเทศ
อะไหล่หายากครับต้องสั ่งกรุงเทพฯครับบางยี ่ห้อซึ ่งเราซื ้อมาไม่มีใน
ท้องตลาดกจ็ำเป็นจะต้องย้ายเครื่องจักรถ่ายกันไปถ่ายกันมาก็ผมนำ 

/เรียนท่านนายก... 
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เรียนท่านนายกไปแล้วว่าเครื่องจักรเราไม่สมบูรณ์ว่าถ้าจัดชุดเดียวก็พอได้
แต่ว่าตอนนี้เราจัดออกไป 3 ชุดอย่างนี้เครื่องจักรรถบดไม่พอผมนำเสนอ
ว่าจะขอซื ้อเพิ ่ม 2 คันซึ ่งทำงานหนักมากหนึ ่งปีแล้วยังไม่ได้เปลี ่ยน
น้ำมันเครื ่องผมก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นจะต้องเปลี ่ยนน้ำมันเครื ่อง
น้ำมันไฮดรอลิกก็เลยเอากลับเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกครับช่วง
เดือนปลายเดือนท่ีแล้วเสร็จแล้วซึ่งเราใช้งานมาเป็นปีไม่เปลี่ยนน้ำมันก็เป็น
การบำรุงรักษาที่ไม่ค่อยถูกต้องแต่เราก็จำเป็นต้องไปช่วยเหลือประชาชน
จึงได้ผลัดเปลี ่ยนว่าถ้าเครื ่องจักรตัวไหนว่างแล้วก็จะสลับไปช่วยกัน
เหมือนว่าเราขาดบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ครับอย่างเช่นชุดแรกรถเกรดรถบด
รถน้ำต้องครบนะครับแต่ถ้าไปอีกชุดหนึ่งก็รถเกรดกับรถน้ำไปรถบดไม่ไป
มันก็เกรดไปก็จะเป็นฝุ่นแล้วชาวบ้านไปมาลำบากครับเนื่องจากว่าถนนเรา
ไม่มีการบดอัดแต่เราก็ต้องเห็นใจเพราะผมนำเรียนท่านนายกมาแล้วว่า
เครื่องจักรเราสมบูรณ์อยู่ชุดเดียวนะครับอีก 2 ชุดไม่สมบูรณ์ครับซื้อรถไถ
มาเอารถล้อยางไปลากก็มีความจำเป็นนำเรียนท่านนายกแล้วว่าจะซื้อ
เครื่องจักรเพ่ิมเพ่ือจะขอความเห็นชอบจากทางสภาต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ    - เชิญท่านจอมสี ศิริกาลครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 5 - ผมยังข้องใจอยู่ ผมไม่ได้ถามเรื่องนี้ครับ ผมถามเรื่องน้ำมันครับ เอารถ 
(นายจอมสี ศิริกาล) บดเกรดออกไปพื้นที่แต่ละเขตทำไมเอากลับมาเร็วเบิกจ่ายค่าน้ำมันแต่ละ

วันทำไมไม่บอกครับอันนี้ผมอยากถามและปริมาณงานได้เท่าไหร่และเบิก
เท่าไหร่ครับผมขอนำเรียนถามแบบนี้ครับผมไม่ได้ถามเครื่องจักรครับ 

ประธานสภาฯ - ให้ท่าน ผอ.กองช่างตอบต่อครับ เชิญครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ผู้อำนวยการกองช่าง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายก 
(นายนิรุตติ์ วงษาเนาว์) หัวหน้าส่วนราชการครับในการออกไปดำเนินการจะมีประมาณการแต่ละ

สายทางว่าจะทำกี่วันใช้น้ำมันกี่ลิตรครับเราจะมีอยู่ในรายละเอียดและก็อยู่
ในแผนงานแต่บางทีอาจจะไม่เป็นไปตามแผนบ้างถ้าเครื่องจักรเราชำรุด
อาจจะมีการดำเนินการล่าช้าบ้างอย่างเช่นกำหนดไปว่าวันนี้วันที่ 11- 12 
พอเราไปหน้างานจริงๆเครื่องจักรเราพังเราอาจจะเลื่อนเป็น 13 -14 นะ
ครับอาจจะเป็นช้านิดหน่อยครับแต่ว่าในการดำเนินการก็จะประมาณการ
ไว้ในแต่ละสายว่าจะทำอะไรบ้างกี่วันมีรายละเอียดก็นำเรียนเพ่ือทราบ 

ประธานสภาฯ - ท่านยังไม่เคลียร์ใช่ไหมครับ เชิญท่านจอมสี ศิริกาล ครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
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ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 5 - ที่ผมถาม 1.เรื่องถนน 2. เรื่องน้ำมัน ถนนสายทางแต่ละเขตในเขตพ้ืนที่ 
(นายจอมสี ศิริกาล) 1 ในเขตพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบมันมีอยู่ 4-5 สายแล้วเวลาไปเกรด เกรดยัง

ไม่เสร็จทำไมถึงรีบเข้ามาอันนี ้ผมขอนำเรียนถามแต่ละปีไม่เคยทำให้
เรียบร้อย มีแต่บอกว่าน้ำมันไม่พอ ถ้ามันไม่พอทำไมไม่แจ้งมายังนายกเอา
เข้าสภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณให้นำเรียนท่านประธานครับขอบคุณ
มากครับผม 

ประธานสภาฯ - ในส่วนนี้ท่านนายกจะชี้แจงปรับปรุงในสิ่งที่มันบกพร่องน่าจะเป็นอย่าง 
(นายประพันธ์ คนหาญ) นั้น เชิญท่านนายกครับ 
นายอบจ.มห. - เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ เมื่อ 2 ปีที่ผ่าน 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) มายอมรับว่าการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อน้ำมันน้อยไม่เพียงพอจริงๆ

ครับแต่ว่าในปี 66 ก็ตั้งงบประมาณไว้น้อยเหมือนกันน้ำมันเลยไม่เพียงพอ
ที่นี้ในเมื่อไม่เพียงพอรถก็ต้องกลับตามระยะเวลาเพราะว่าการเบิกน้ำมัน
แต่ละครั้งนี่ทางช่างก็คาดการณ์ว่าน่าจะพอแต่พอไปถึงพ้ืนที่จริงๆบางพ้ืนที่
ก็มีการเกรดถนนเพิ่มเติมทางอบต.เทศบาลก็มาขอเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆไป
บางทีท่านสมาชิกบางท่านก็เอาตรงนี้หน่อยชาวบ้านมาขออย่างนี้มันก็เลย
เป็นเหตุให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในปี 67 ก็ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
งบประมาณในปี 66 ก็ร ู ้อยู่นะครับว่างบประมาณเราน้อยแล้วก ็ตั้ง
งบประมาณน้อยในส่วนของเครื่องจักรผมขอกราบเรียนท่านประธานและ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่าในขณะนี้ผมได้ตรวจสอบเงินทุนสำรองสะสมมี
เงินให้ใช้อยู่ 55 ล้านบาทแต่ถ้าจะให้การบริการประชาชนหลังฝนถนน
เรียบอย่างที่ว่าก็ควรจะซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็จะ ได้หารือทาง
ประธานและสมาชิกหลังจากที ่เราได้จ ่ายขาดสะสมแล้วในส่วนของ
เครื ่องจักรอันนี้จำเป็นครับเครื่องจักรเก่าอะไหล่ก็หายากรถเก่าชำรุด                
โฮดรอริกแตกประจำเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้ 4 ชุดหรือ 5 ชุด
ก็คงจะสะดวกสบายขึ ้นในการทำงานตอนนี ้พน ักงานเราพร ้อมใน
ปีงบประมาณ 67 ก็ตั้งไว้ให้เกิดความสมดุลในการทำงานนะครับในส่วนนี้
ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของเราครับก็ต้องกราบขออภัยท่าน
ประธานท่านสมาชิกสภาด้วยอาจจะไม่ได้ตามใจ 2 ปีตั้งแต่ปี 58 เราค้าง
ชำระค่าอะไหล่มานะครับผมไม่อยากบอกตัวเลขแต่ว่าสะสมมาเรื ่อยๆ
เพราะฉะนั้นในช่วงปี 64 ที่ผมทำงานมาก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดการมีหนี้
ค้างชำระแบบดินพอกหางหมูมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าในโอกาสปี 67 ก็คง
จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับขอความเมตตาท่านประธานท่านสมาชิกได้เข้าใจสัก
นิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านจอมสีก็คงจะเข้าใจในประเด็นตรงนี้นะครับ ท่านนายกก็ได้ชี้แจงใน 
(นายประพันธ์ คนหาญ) รายละเอียดไปก็เป็นที่รับทราบ เชิญท่านรัฐศาสตร์ พรมวงคค์รับ 
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ส.อบจ.มห.อ.ดอนตาล เขต 3  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นายรัฐศาสตร์ พรหมวงค)์  ผมนายรัฐศาสตร์ พรหมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร เขต 3 อำเภอดอนตาล เรียนท่านประธานในวันนี้คือเรื่องความ
เดือดร้อนของชาวบ้านคือช่วงนี ้เป็นช่วงเริ ่มต้นฤดูฝน ทางพื ้นที ่ผมที่
รับผิดชอบเกิดพายุฤดูร้อนวาตภัยในช่วงวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาได้เกิด
พายุเข้าท่ีหมู่บ้านหนึ่งคือโคกสว่างอยู่ที่แถวเหล่าหมีในวันที่ 1 นั้นชาวบ้าน
เดือดร้อนไป 14 หลังคาเรือนแล้วก็ต่อมาในวันที่ 2 ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ไปดูเหตุการณ์ด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ทางท่านนายกผมก็เรียน
ท่านทางโทรศัพท์ท่านก็ส่งตัวแทนไปคือทางหัวหน้าสำนักปลัดฯ ท่าน
นัดนวุทธ์ ไปเห็นเหตุการณ์แล้วก็ส่วนราชการสภากาชาดของจังหวัดแล้วก็
ผู ้นำท้องถิ่นในพื้นที่ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนั้นชาวบ้านที่
เดือดร้อนเห็นผู้นำท้องถิ่นเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดไปบางท่านบางคนนี้
น้ำตาไหลกับผู ้ว ่าราชการจังหวัดดีที ่ท่านได้ไปด้วยหน่วยงานที ่ไปได้
ทันท่วงท ีแต่ที่มาถามวันนี้คือการช่วยเหลือซึ่งเป็นภารกิจของอบจ.เราร่วม
ด้วยช่วยกันเหมือนกันจากวันที่ 1 เมษายนวันที่เกิดเหตุแล้วจนถึงวันนี้
ชาวบ้านเรียนถามผมตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ จะได้รับความช่วยเหลือจาก
อบจ.หน่วยงานนี้องค์กรนี้นะครับซึ่งหน่วยงานอื่นเขาไปทันทีใน 2-3 วัน
อย่างเช่นกาชาดอย่างนี้เขาก็ไปนะครับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเขาก็ไป 
2-3 วันแล้วก็เขาไปช่วยเหลือแต่ อบจ.ของเราจนถึงวันนี้ยังไม่คืบหน้า
อะไรเลยครับท่านประธานคิดดูนะครับคนเดือดร้อนหลังคาเปิดตอนนี้  
ขณะนี้ส่วนอื่น หน่วยงานอื่นเขาเยียวยาไปเรียบร้อย ส่วนของเราก็มี เป็น
ภารกิจที่รับผิดชอบเหมือนกันแต่ทำไมถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาตรงนี้จากองค์กรเราเลยนะครับขอถามผ่านสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเรา ก็ไม่ได้ตำหนิใครแต่ผมติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เขาฝากมาถามอยู ่ประจำนะครับส่วนให้ประสานงานกับองค์กรพื ้นที่
อย่างเช่นอบต.ในพื้นที่เขาก็ประมาณการอะไรต่างๆความเสียหายเกิด
ขึ้นกับผู้ที่เดือดร้อนผมก็ประสานให้เอกสารนำมาให้ที่อบจ. เราซึ่งผมมี
สำเนานะครับตั้งแต่วันที่ 4 เลยอ่าหลังจากเกิดเหตุแล้ว 2-3 วันผมก็ให้
ประมาณการและได้นำมาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่อบจ.เราเลยนะ
ครับในส่วนนี้ผมขอความคืบหน้าและอีกอย่างหนึ่งเรื่องหลังคาเปิดผมมา
ติดต่อราชการที่ศาลากลางผมมองเห็นข้างบนของอาคารเราเห็นหลังคา
เปิดอยู่กระเบื้อง 2-3 แผ่นนี่แหละอยู่ที่อาคารเรานะครับเห็นตั้งแต่หลาย
อาทิตย์แล้วเดือนก่อนแล้วมั้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมผม
จะถามความคืบหน้าและก็น่าจะได้รับการเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ
เขาได้แล้วนะครับเพราะหน่วยงานอื่นเขาช่วยเหลือไปหมดแล้วนะครับนี่
ขอถามหน่อยครับขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ตอบคามครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
นายกอบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับในส่วน 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) นี้ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดคือผอ.นัดนวุทธ์ เป็นคนดำเนินการ

เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ระเบียบมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องก็ขออนุญาตท่านประธานขอมอบให้  ผอ.
นัดนวุทธ์เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดว่าเพราะเหตุใดการที่จะใช้งบอบจ.ในการ
ช่วยเหลือทำไมถึงล่าช้านะครับก็ขออนุญาตท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญ ผอ.นัดนวุทธ์ ระนา ครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านคณะ 
(นายนัดนวุทธ์ ระนา) ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายนัดนวุทธ์ ระนา หัวหน้าสำนัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คือในส่วนของสำนักปลัดก็คือ
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนั้นเกิด          
วาตภัยผมก็ออกไปตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเข้าไปดูพื้นที่เห็น
ใจชาวบ้านเขานะครับทีนี้กระบวนการต่างๆก็คือทางอบต.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
เขาก็ไปสำรวจแล้วก็ไปประมาณราคาในส่วนที่เกี ่ยวข้องซึ่งในส่วนของ
อบต.เขาได้จ่ายเงินสมทบไปแล้วผมก็คือจำนวน 11 รายอบต.เหล่าหมีนะ
ครับผมซึ่งเขาก็ว่ารอข้อมูลผมวันนี้ผมได้รับข้อมูลแล้วได้รับข้อมูลจากท่าน
สจ.รัฐศาสตร์เอามาให้ ทั้งหมดจำนวน 11 รายตามรายชื่อก็มีจำนวนเงิน
อะไรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่ที่ผมขอไปเมื่อวานนี้ผมก็คิดว่ามันช้าผมจึง
ประสานด้วยตัวเองไปหาท่านปลัดก็คือว่าให้ทำหนังสือมาให้ผมหน่อย
เนื่องจากอยากทราบว่าอบต.เขาจ่ายอะไรไปบ้างจะเกิดการทับซ้อนกับ
อบต.หรือไม่ทีนี ้ผมก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็จะรีบดำเนินการให้โดยเร็วตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ครับซึ่งตรงนี้แหละเราก็จะนำเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ตัวนี้เป็นคณะกรรมการของเราที่ตั้งไว้
อยู่ก็จะรีบดำเนินการให้โดยเร็วผมดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่าที่
เราจ่ายได้จริงและก็คือดูตามระเบียบครอบครัวก็ประมาณไม่เกิน 3,800 
บาทต่อครอบครัวประมาณนี้ก็จะรีบดำเนินการให้โดยเร็วจะให้น้องๆเขา
เสนอมาผมจะกำชับเรื่องนี้เองกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับประเด็นที่ 2 
ก็คือเรื่องหลังคาที่หอประชุมของเราที่มองเห็นจากข้างบนก็ให้เจ้าหน้าที่
เขามาติดตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเรียบร้อย
สมบูรณ์แล้วครับส่วนของเรื่องบรรเทาสาธารณภัยคนจะรีบดำเนินการให้
ท่านโดยด่วนเลยครับผม 

ประธานสภาฯ - ท่านรัฐศาสตร์ยังมีข้อติดใจอีก เชิญครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 

 
/ส.อบจ.มห.อ.ดอนตาล เขต 3... 
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ส.อบจ.มห.อ.ดอนตาล เขต 3 - กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ผมรัฐศาสตร์ พรหมวงค์ เขต 3  
(นายรัฐศาสตร์ พรหมวงค ์) ดอนตาล ขอขอบคุณผอ.นัดนวุทธ์ที่ทำงานด้วยความรวดเร็ว แต่อยากให้

เร็วเหมือนที่พวกเราให้ความเห็นชอบรถ 20 คันครับ 
ประธานสภาฯ - ก็คงจะนำเรียนท่านนายกได้กำชับเดี๋ยวชาวบ้านจะดีใจแล้วพอการช่วย 
(นายประพันธ์ คนหาญ) เหลือเป็นเดือนสองเดือนอย่างนี้ก็คงไม่น่าเหมาะสมก็ประสานกันยังไงก็

เห็นความทุกข์ยากอย่างของพี่น้องเป็นเรื่องหลักขอบคุณมากนะครับเชิญ
ท่านกิตตศิัพท ์คนคล่องนะครับ 

ส.อบจ.มห.อ.คำชะอี เขต 3 - กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายกิตติศัพท์ คนคล่อง) ผมนายกิตติศัพท์ คนคล่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มุกดาหาร เขต 3 อำเภอคำชะอี ก็คงไม่ติดใจเท่าไหร่เรื่องน้ำมันหรือเรื่อง
ซ่อมเครื่องจักรเพราะว่าพวกเราก็ถูกตัดงบประมาณไปเยอะนะครับในสภา
ของเราก็ต้องลงโทษตัวเองไปตามยถากรรมนะครับถ้าฝ่ายบริหารเข้าใจก็
คงจะโอนเปลี่ยนแปลง ข้อที่ 2 ก็เสียดายผมอยากให้ท่านนายกในฐานะที่
มอบหมายท่านรองนายกที ่จริงผมก็อยากถามรองนายกที่ร ับผิดชอบ
เกี ่ยวกับกองช่างคือรองนายกปัญญาในโอกาสหน้าอยากให้ท่านได้
มอบหมายให้ตอบหน่อยนะครับจากประสบการณ์ของรองนายกปัญญาผม
อยากฟังนะครับท่านครับส่วนที่ 1 ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากถามเรียนถาม
ท่านประธานผ่านไปทางฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การบริหารคือโครงการงบประมาณในปี 66 โดยเฉพาะที่เกี ่ยวกับเรื ่อง
ถนนหนทางได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับพี่น้องชาวบ้านภายในจังหวัด
มุกดาหารก็หลายพื้นที่ที ่ยังไม่ดำเนินการอยากถามว่าไปถึงไหนแล้วก็
เพราะว่านี่คงจะเป็นไตรมาสที่ 3 หรือมันใกล้จะสิ้นงบประมาณนะครับได้
ข่าวว่าท่านนายกจะจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับมันอิลุงตุงนังท่านประธาน
ไหนจะเกี่ยวกับโครงการงบประมาณปี 67 ใกล้จะถึงอีกนะครับก็ด้วย
ความเป็นห่วงจะทำให้อะไรหลายๆอย่างสะดุดขณะนี้รู้สึกว่ามันสะดุดไป
หลายอย่างครับผมก็ยังจำได้นะครับครั้งหนึ่งท่านนายกแต่ก่อนทำไมมัน
คล่องตัวอย่างนู้นอย่างนี้ล่ะครับผมก็เรียนถามท่านประธานผ่านไปหัวหน้า
ส่วนเก่าๆว่าอ่าผู้บริหารคนเก่าเวลาสั่งการอะไรทำไมมันเร็วหรือคล่องกว่า 
ทุกวันนี้เดินกันยังไงนะครับท่านประธานหรือท่านนายกขับรถไปแล้วไม่เข้า
อู่ไปเติมน้ำมันหล่อลื่นหน่อยนะครับท่านนายกสงสัยมันจะแล่นได้ดีกว่าเดิม
นะครับท่านอันนี้ผมฝากนะครับไม่ว่าหัวหน้าส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารผมสงสารประชาชนชาวมุกดาหารนะ
ครับหลายเขต เขตผมก็ห่วงอย่างโครงการ คสล.หมู่ 1 บ้านโคกเชื่อมกับ  
กกตูมเชื่อมฝั่งแดงที่ผมเสนอไปก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ฝากท่าน
ประธานครับหน้าฝนเข้ามาแล้วท่านประธานผ่านไปนายกว่าท่านก็ไปออก
พ้ืนที่เวลาพ่ีน้องบอกท่านก็โอเคแต่พอเข้าสำนักงานผมไม่รู้มันโอเคกับท่าน
หรือเปล่าอันนี้ผมดูแล้วฟังจากหัวหน้าส่วนหลายส่วนไม่ว่าช่างสำรวจหรือ 

/ช่างออกแบบ... 
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ช่างออกแบบเหมือนไปกันคนละส่วนนะครับท่านประธาน มันจับติดกัน
ไม่ได้พูดง่ายๆมันสานต่อเหมือนกับเราประสานแล้วมันเดินไปด้วยกันน่ะ
ครับท่านประธานอันนี้น่าห่วงถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำท่านประธาน
แน่นอนครับคนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือประชาชนผมว่าเลิกเถอะครับเรื่องหา
ข้ออ้างต่างๆนานาสะดุดไปมันก็โดนว่าผมก็สงสารท่านนายกพูดง่ายๆแต่ที
นี้ก็ฝากท่านเข้าอู่เติมน้ำมันหล่อลื่นหน่อยมันคงจะคล่องดีนะครับอันนี้คือ
ด้วยความเป็นห่วงนี่แหละอยากถามให้ชัดเจนว่างบปี 66 ไปถึงไหนเดินไป
นี้ก็ปี 67 แล้วอันนี้อีกหน่อยก็สะดุดอีกทีครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
นายกอบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) ทุกท่านครับในส่วนเรื่องงบปี 66 ผมขออนุญาตท่านประธานให้ผอ.กอง

พัสดุได้ชี้แจงก่อนแล้วก็ให้ผอ.กองช่างได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่าอยู่ 2 กอง 
ให้ตอบให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับส่วนผมก็เร่งรัดแล้วพยายามเร่งรัด
เต็มที่แล้วโครงการก็หลายโครงการซ้อนเข้ามาอันนี้ก็ขอให้ผอ.กองพัสดุได้
ชี้แจงก่อนครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจทุกฝ่ายครับขอบคุณครับ 

ประธาสภาฯ - เชิญ ผอ.กองพัสดุฯครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ 
(นางสาวจรัสศรี ซาเสน)  ดิฉันนางสาวจรัสศรี ซาเสน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินในส่วนของ

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 66 ตอนนี้ที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจะยังคงเหลืออยู่  ถ้าวิธีประกวดราคาอีบิดดิ้ง
จะเหลืออยู่ 4 โครงการแต่ว่ารายละเอียดโครงการจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะ
ขอชี้แจงกับสภาอีกครั้งหนึ่งชื่อโครงการอะไรตอนนี้อีบิดดิ้ง 4 โครงการนี้ก็
คืออยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการแล้วก็ขอบเขตของงานจากทาง
กองช่างอยู่นะคะส่วน 22 โครงการนี้เราก็ยังรอในส่วนของขอบเขตของ
งานแล้วก็แบบรูปรายการเพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ปรับ
เป็นระยะที่ 5 ตอนนี้คือถ้าไม่มีแบบรูปรายการส่งมาก่อนทางพัสดุจะเข้า
ไปจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ประสานกับทางกอง
ช่างแล้วให้เร่งตอนนี้น่าจะเสร็จถ้าอาทิตย์นี้ก็น่าจะส่งได้ทางพัสดุก็จะเร่ง
จดัทำเอกสารจัดซ้ือจัดจ้างต่อขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ - เชิญ ผอ.กองช่างครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
 
 
 
 

/ผู้อำนวยการกองช่าง... 
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ผู้อำนวยการกองช่าง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายก 
(นายนิรุตติ์ วงษาเนาว์) ทางฝ่ายบริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกองช่างก็ได้ส่งโครงการ

ซึ่งแบบรูปรายการนี้ได้เสนอมาให้ท่านนายกอนุมัติหมดแล้วนะครับในส่วน
ที่ติดก็คือคำสั่งราคากลางร่าง TOR ซึ่งมีแก้ไขเป็นบางรายการตอนนี้ก็ได้
ออกคำสั่งไปทั้งหมดแล้วก่อนรอส่งรูปแบบรายการบางส่วนได้ดำเนินการ
เกือบเสร็จหมดแล้วครับท่านครับก็คือเห็นแก้ไขอาทิตย์ที ่แล้วในส่วน
โครงการอยู่ประมาณ 4-5 โครงการนะครับก็คงจะเสร็จภายในเดือนนี้ครับ
ท่านคาดว่าอาทิตย์นี้คงเสร็จทั้งหมดทางผมจะติดตามครั้งว่าอาทิตย์หน้าจะ
ดำเนินการถึงไหนนะครับเพราะว่าในส่วนแบบรูปรายการเราเสร็จนานแล้ว
ก็ไปติดอยู่ที่คำสั่งร่าง TOR กับราคากลางเพราะว่านายกอนุมัติเสร็จต้อง
ออกคำสั่งทำราคากลางก็เรียนเพื่อทราบครับ 

ประธานสภาฯ - ก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะครับท่าน ตามที่ผมได้ฟังท่านฟังได้ยิน 
(นายประพันธ์ คนหาญ) เหมือนกับผมไหมครับ ท่านจะพูดอะไรต่อครับ เชิญท่านกิตติศัพท์                

คนคล่อง 
ส.อบจ.มห.อ.คำชะอี เขต 3 - กราบเรียนท่านประธานคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับ ที่ผมได้นำเรียนต่อ 
(นายกิตติศัพท์ คนคล่อง) ท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคืออย่างนี้ครับ

ท่านประธานก็เหมือนท่านผอ.พูดนั่นแหละว่าสั่งไปแล้วคือบางครั้งสั่งแต่
วาจาผมสงสารประชาชนมากเลยตอนนี้มันสะดุดมานานแล้ว 2 ปี 3 ปี
แล้วครับพอได้แล้วเรื่องข้ออ้างต่างๆนานาก็เหมือนกับการพัฒนาบอกว่านี่
มันเขตมีสปก.มีนส. 3 แต่ก่อนไม่ได้อ้างให้สงสารพี่น้องที่เขาเดือดร้อนแต่
ทั้งนี้ท่านประธานยกตัวอย่างที่ท่านว่าโครงการคสล.ถนนระหว่างน้ำเที่ยง-
ดอนป่าแคน-ตูมหวาน ถนนก็เริ่มผุพัง ขับรถสัญจรไปมาก็เป็นหลุมเป็นบ่อ
และโครงการหนึ่งอย่างโครงการด่านช้างแก่งนางหมู่ 7 ก็นะครับให้ท่าน
ผอ.ดูด้วยตามแบบเขียน 8 เมตร แต่ผมคนในพื้นที่ส่วนมากก็ไม่เกิน 6 
เมตรหรือ 5 เมตรผมจะฝากท่านนายกฝากด้วยนะครับเพราะว่าบางทีทาง
อบต.หรือเทศบาลเขาสานต่อเขาไม่มีกำลังพอหรอกครับ 8 เมตรแล้วก็หา
ยากด้วยขนาดถนนลาดยางเราก็มีแค่ 6 เมตรท่านประธานและฝากถึงท่าน
นายกมันเชื่อมระหว่างเขตท่าน สจ.ธนิต ก็ขอฝากอันนี้ก็ขอฝากอีกเลยนะ
ว่าเริ ่มเปลี่ยนแปลงนะครับและแก้ไขในระบบขั้นตอนอะไรที่ไม่สมควร
ยุ่งยากก็ควรผ่านยังไงเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าก็หนีไม่พ้นหรอก
ครับงบประมาณและโครงการต่างๆใน ปี 66 ช่วงมันว่างกี่เดือนทำไมไม่สั่ง
ลูกน้องไปทำสำรวจออกแบบงบประมาณมีเท่าไหร่นะครับมันก็ร ู ้ ไป
หมดแล้วจะมารอตอนนายกว่าจะทำแล้วจะประกวดจะสอบราคาแล้วรอ
คนโน้นคนนี้จนจะสิ้นปีเพราะว่าเปลี่ยนการดำเนินการได้แล้วตอนนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ - ก็เป็นเรื่องฝาก ท่านนายกก็รับทราบ สรุปแล้วก็กำชับเมื่อสภาผ่านแล้ว 
(นายประพันธ์ คนหาญ) ดำเนินการตามแผนดำเนินงานแล้วเราก็คงให้เป็นไปตามแผนถ้ามี

งบประมาณอันนี้สภาของเราก็ได้ให้ข้อคิดเห็นชี้แจงเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชาชนผมขอเรียนฝากท่านผู้บริหารตรงนี้ได้กำชับในเรื่องเงื่อน
เวลา ขอเชิญท่านแสวง สบายใจครับ 

ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 8 - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนายก 
(นายแสวง สบายใจ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารท่านคณะผู้บริหารท่านผู้อำนวยการ

กองฝ่ายต่างๆของอบจ.ของเรานะครับผมแสวง สบายใจ จากเขต 8 
อำเภอเมืองมุกดาหารครับก็ในวาระอ่ืนๆก็มีประมาณ 1 เรื่อง 2 เรื่องอยู่ใน
องค์กรเรานี ่แหละครับอยู ่ในเขตอาคารสำนักงานก่อนอื ่นก็ฝากท่าน
ประธานถึงท่านนายกให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ของเราด้วยเนื่องจากว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าการตั้งงบประมาณน้ำมัน
เชื้อเพลิงบางสิ่งบางอย่างที่เราจะตั้งมันต้องมีที่มาและที่ไปมีหลักการและ
เหตุผลถ้าเราเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงไปเยอะการใช้จ่ายการรายงานของทาง
เจ้าหน้าที่ที่นำอุปกรณ์เครื่องใช้ยานพาหนะไปบริการประชาชนอาจจะไม่
สมดุลก็เป็นปัญหาทางสตง.จะต้องมาดำเนินการตรวจสอบอีกขออนุญาตที่
จะได้นำเรียนเสนอปรับปรุงนิดนึงก็คือห้องน้ำ ได้ร ับแจ้งมาจากทาง
เจ้าหน้าที่ของเราด้วยเพราะว่าห้องน้ำในอบจ.ไม่เพียงพอท่านประธานครับ
จะเห็นว่าห้องน้ำทั้งสุภาพสตรีและทั้งสุภาพบุรุษหญิงชายในตอนนี้ มีห้อง
ทางนี้ที่หญิงก็ได้ชายก็ดีตรงนี้ชำรุดแล้วนะครับบางทีบางครั้งการใช้ห้องน้ำ
มีทางเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีบอกว่าต้องไปใช้บริการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด
มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักอย่างนั้นก็คงจะแย่อันนี้เป็นเรื่องของ
ทางท่านปลัดหรือว่าทางท่านนายกท่ีจะไปพิจารณาว่าสมควรที่จะแยกเพ่ือ
เป็นการบรรเทาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปก่อนอันที่ 2 ก็คือเรื่อง
หลังคาก็เรียนท่านประธานสภาถึงหลังคาอบจ.ของเรามองจากศาลากลาง
ชั้น 4 มองลงมาลักษณะเหมือนกับไม่สวยงามนะครับท่านประธานและก็
จะมี 2-3 แผ่นวันนั้นท่านก็เห็นนะครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯแจ้งว่าซ่อมเรียบร้อยแล้วครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ส.อบจ.มห.อ.เมือง เขต 8 - เรียบร้อยก็ขอบคุณครับก็เกรงว่าพายุฤดูร้อนเขาจะไมห่ลีกให้อบจ. 
(นายแสวง สบายใจ) ขอบคุณสำหรับการปรับปรุงห้องประชุมสภาครับท่านประธานครับก็

สะดวกสบายตอนนี้ท่านประธานก็คือนั่งบัลลังก์อยู่ชั้นบนเป็นที่สง่าผ่าเผย
ครับเหมาะสมแล้วก็อยากจะแก้ไขนิดนึงก็คือ 1 เรื ่องฉากหลังถ้าเป็นสี
ออกเป็นไข่ๆครีมๆเหมือนกับสีผนังก็คงจะสวยงามเด่นขึ้นพระบรมฉายา
ลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีก็ถ้าจะปรับปรุงเป็น1.20 * 2.20 เมตรเป็นไวนิลก็คงจะมีความสม 
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พระเกียรติยิ่งขึ้นอันนี้เล็กเกินไป ก็อัญเชิญไปไว้ที่ควรแล้วอัญเชิญสิ่งใหม่ๆ
มาปรับปรุงของเราให้สะดวกสบายเพราะว่าตอนนี้ขาไมค์เราก็ยืนสง่าผ่า
เผยแล้วครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ต้องขอบคุณท่านแสวงที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) แล้วก็ดูแล้วมันมีความเหมาะสมขอบคุณท่านมากแล้วก็ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องก็

ได้พิจารณาแล้วก็บางทีท่านผู้บริหารก็อาจจะมองไม่เห็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็
ได้นำเสนอตามที่สมควรแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะครับผมคิดว่าท่านนายกก็
นั ่งอยู ่ตรงนี ้ท่านก็จะเห็นด้วยเพราะว่าผมได้พูดไปเรื ่องขาไมค์ท่านก็
ดำเนินการทันทีในส่วนที่เกี่ยวข้องของสภาเราแต่ในเรื่องหนึ่งที่ผมมองดู
แล้วไม่ค่อยเหมาะสมนี่ผมอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของท่านสมาชิกของเรา
ทุกท่านอยากจะให้รักษาระเบียบท่านเป็นผู้มาประชุมแล้วที่ท่านผู้บริหาร
อยู่ข้างๆเห็นแต่งตัวเรียบร้อยทุกคนพวกเรามีอยู่ 3-4 ท่านไม่ได้ใส่ชุดสี
กากีไม่ทราบเหตุผลแต่คราวหน้าแล้วก็จะขอความร่วมมือกับทุกท่าน
เพราะว่าเราถือว่าเป็นสภาทรงเกียรติเพราะว่าชาวบ้านมอบหมายให้พวก
เราแล้วผมคิดว่าชุดสีกากีไม่ได้ใส่ง่ายๆฉะนั้นแล้วผมจึงเรียนกับท่านสมาชิก
มีมติว่าเราประชุมทุกครั้งเราต้องใส่ชุดสีกากีนะครับแต่ถ้าหากว่าจะใส่ชุด
อย่างอ่ืนผมก็จะแจ้งไปเป็นครั้งคราวไปเป็นที่รับทราบร่วมกันเชิญท่านอ่ืนมี
ไหมครับเที่ยงแล้วตอนนี้เชิญท่านมัจฉา อ่นใจครับ 

ส.อบจ.มห.อ.ดงหลวง เขต 1 - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพทางคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน 
(นายมัจฉา อุ่นใจ) ราชการพร้อมทั้งสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมมัจฉา อุ่นใจ สมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเขต 1 ดงหลวงเราอยู่ในระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆนำเสนอทางท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องที่ 1 
ผมก็ขอขอบคุณทางท่านนายกพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและผอ.กองช่าง
พร้อมทั้งคณะทีมงานกองช่างที่ชุดเกรดได้ไปเกรดถนนเส้นบ้านเปียด-
หนองหนาวแล้วก็หนองหนาวบ้านก้านเหลืองดงแล้วก็หนองบัว-บ้านแก้ง
ครับก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้สำหรับเรื่องที่ 2 ก็เรื่องชุดปรับปรุงถนน
ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเปียด-หนองหนาวเช่นกันอันนี้ก็เห็นผมเห็น
เข้าทำงานหลายวันแล้วช่วงนั้นผมก็ไปตามดูเกือบทุกวันแต่ไม่เห็นไป
ทำงานผมก็ขอฝากท่านประธานถามนายกว่าชุดซ่อมแซมถนนลาดยาง
เสร็จแล้วหรือยังครับก็ฝากท่านประธานถามก็ฝากทางท่านคณะผู้บริหาร
ตอบด้วยเร ื ่องที ่ 3  เร ื ่องก่อสร้างสะพานข้ามห้วยชะโนด ทราบว่า
ผู้รับเหมาทิ้งงานแต่จัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ผู้รับเหมาทิ้งงานไม่ไปทำงานอัน
นี้ก็ฝากถามทางท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการ
อย่างไรต่ออันนี้ก็ชาวบ้านถามมาฝากถามมาว่าอยากทราบว่าเราจะมีการ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่หรืออย่างไรนะครับทันหรือไม่ทันอย่างไรแล้วในเมื่อมันไม่
ทันแล้วเราจะเตรียมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู ้สัญจรไปมา
อย่างไรเพราะว่าเขาได้รื้อสะพานไม้ไปแล้วแต่ทางอบจ.เราจะเตรียมการ 
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แก้ไขอย่างไรครับอันนี้ก็ชาวบ้านฝากถามผมจะได้ไปตอบชาวบ้านเขานะ
ครับแล้วสุดท้ายว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านกิตติศัพท์ครับขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านเปรียบเทียบว่าคณะผู้บริหารชุดก่อนทำไมสั่งงานไปแล้วมันเร็วแต่ชุด
ปัจจุบันช้า เพราะเหตุใด ท่านเลยว่าขาดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเปล่าที่จะให้
เติมให้มันเร็วขาดน้ำมันหล่อลื่นหรือว่ามันติดตรงไหนคือยกตัวอย่างที่ทาง
กองพัสดุก็ได้อธิบายชี้แจงไปเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าเร่งแล้วเร่งแล้วแต่
คันเร่งมันขาดหรือเปล่าเร่งไม่ขึ ้นท่านก็ต้องส่งทีมงานไปดูอันนี ้ก็ฝาก
น้ำมันหล่อลื่นขาดหรือเปล่า อยากให้ทำงานเพื ่อตอบสนองประชาชน
ชาวบ้านที ่เลือกเรามาให้มันรวดเร็วยิ ่งขึ ้นผมก็ดูอยู ่นะครับบอกว่าจะ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำทันที ก็ยังไม่เห็นนะครับ ททท.ท่านนายกพูดไป
ประชุมที่โรงแรมแกรนด์ก็พูดว่าจะทำทันทีก็อยากฝากในความรู้สึกของ
สมาชิกในความรู้สึกส่วนตัวของผมบอกว่ายังช้าอยู่นะครับท่านประธานก็
ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกพร้อมทั ้งคณะผู้บริหารนะครับ
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านายก ครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
นายก อบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) ตามที่ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสะพานห้วยชะโนดในส่วนนี้ผมก็จะขอ

อนุญาตท่านประธานให้ผอ.กองพัสดุได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเหตุใดงานถึง
ไม่ก้าวหน้าผู้รับจ้างเป็นอย่างไรในส่วนข้อที่ถามว่าน้ำมันหล่อลื่นตอนนี้ก็
น้ำมันหล่อลื่นมันเป็นน้ำมันเก่าอยู่รอน้ำมันหล่อลื่นใหม่อยู่ตอนนี้ท่านคง
เข้าใจต่อไปคงจะดีขึ้นหลังจากได้รถเช่ามาได้ซื้อรถใหม่น้ำมันหล่อลื่นก็ใหม่
รถก็ใหม่มันก็คงจะเดินหน้าไปได้ดีแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานโยบายผมก็คือทำ
ทันทีเหมือนกับผู้ว่าแต่ว่าในเมื่อมาดูวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณแล้วนี่ไม่
สามารถที่จะทำทันทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้แล้วก็
ขออนุญาตท่านประธานให้ผอ.กองพัสดุได้ชี้แจงว่าจะเร่งรัดเรียกผู้รับจ้าง
คนที่ 2 หรือว่าจะประกาศหาใหม่ก็ให้ผอ.กองพัสดุชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน ผอ.กองพัสดุครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นางสาวจรัสศรี ซาเสน) ในส่วนของโครงการห้วยชะโนดตอนนี้ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการใดๆเลย

ทางคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้แจ้งรายงานแล้วใช้สิทธิ์บอกเลิก
สัญญาตอนนี้ทางอบจ.เราจะแจ้งบอกเลิกสัญญาค่ะพอบอกเลิกสัญญาแล้ว
เงินก่อสร้างห้วยชะโนดเป็นเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 65 แต่ว่า
กันเงินมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 66 เพราะฉะนั้นจะต้องบอกเลิกสัญญา 

 
/เสร็จเงินนี้... 
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เสร็จเงินนี้จะตกไปจะเอามาใช้จ่ายต่อไม่ได้จะตกเข้าไปเป็นเงินสะสมแล้วก็
จะเรียกอีกรายไม่ได้เพราะเลยระยะเวลาการยืนราคาของรายที่ 2 รายที่ 3 
ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ - ท่านมัจฉา คงเข้าใจตามท่ีได้ชี้แจงไปนะครับ ส่วนในเรื่องของระบบท่าน 
(นายประพันธ์ คนหาญ) จะได้สะพานไหม ท่านก็ต้องไปพิจารณาในระเบียบของเรื่องงบประมาณ

ต่อไปท่านนายกถ้าหากว่ามีปัญหาในประเด็นตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับ 
เชิญท่านมัจฉา อุ่นใจ ครับ 

ส.อบจ.มห.อ.ดงหลวง เขต 1 - กราบเรียนท่านประธานสภาครับ สอบถามอีกนิดหนึ่งครับ แล้วในส่วน 
(นายมัจฉา อุ่นใจ) ของสะพานที่รื้อไปแล้ว อบจ.จะไปแก้ไขอย่างไรมีการเตรียมการรองรับ

การสัญจรไปมาของชาวบ้านอย่างไรฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายก
ครับ 

ประธานสภาฯ - ท่านนายกพอมีแนวทางไหมครับหรือว่าจะประสานงานในพื้นที่แก้ไข 
(นายประพันธ์ คนหาญ) ปัญหาต่อไปหรืออย่างไรครับ 
นายกอบจ.มห. - ท่านประธานขอเวลานอกสักครูค่รับ 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) 
ประธานสภาฯ - ประธานขอใช้ ข้อ 30 ตามระเบียบฯพักการประชุม 5 นาที  
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
พักการประชุม ---------------------------------------------------- 
 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารทุกท่านนะคะ 
(นางศักดิ์ศรี ศรีนอก) บัดนี้ได้ถึงกำหนดตามที่ท่านประธานได้พักการประชุมแล้วขอเรียนเชิญทุก

ท่านเข้าที่ประชุมนั่งประจำที่ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้นะคะ  ขณะนี้มี
ท่านสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมทั้งหมด 14 ท่านไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งครบ
องค์ประชุมค่ะ 

ประธานสภาฯ - ดำเนินการประชุมต่อ ก็เชิญทางท่านนายกได้ตอบคำถามท่านสมาชิกผู้ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) ทรงเกียรติเชิญครับ 
นายกอบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับช่วงพัก 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) การประชุมผมได้มอบให้ทางปลัดอบจ. แล้วก็ผอ.กองพัสดุไดไ้ปหารือ 

เกี่ยวกับระเบียบการใช้เงินที่จะไปแก้ไขปัญหาฉุกเฉินในส่วนนี้ครับขอ
อนุญาตให้ท่านปลัดชี้แจงก่อนแล้วก็ตามด้วยผอ.กองพัสดุครับขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
 
 
 
 

 
/ปลัด อบจ.มห.... 
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ปลัด อบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านคณะผู้บริหาร 
(ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา) ครับได้ไปศึกษาใบเสนอราคากับสัญญาแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ตอนแรกผมบอกเพราะผอ.กองพัสดุว่าก็ให้เชิญรายที่ 2 มาทำสัญญาแต่
เมื่อไปดูในรายละเอียดแล้วปรากฏว่าสภาได้อนุมัติให้กันเงินไว้เท่ากับ
จำนวนเงินในสัญญาของบริษัทกาเซม 2 ล้านบาททีนี้ถ้าเราเรียกเขามาทำ 
สัญญารายที่ 2 จะเป็น 2 ล้าน 2 แสนซึ่งมันเกินวงเงินถ้ามันเกินวงเงิน
อย่างนั้นมันเราก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาแล้วสภาก็ไม่ได้กันเกินไว้แต่ถ้าหากว่า
ในช่วงนั ้นอบจ.ได้ขออนุมัติสภาทั ้งจำนวนคือ 2 ล้าน 4 แสนแล้วมา
ประกวดราคาแล้วได้ผู้เสนอราคาซึ่งเรากันท้ังจำนวนไว้ 2 ล้าน 4แสน แล้ว
อันนี้สามารถเรียกคนที่ 2 คนที่ 3 มาทำสัญญาได้นะครับแต่ด้วยเหตุที่เรา
ได้ผู้ชนะก่อนทำสัญญาไปก่อนแล้วจึงมาขอกันเงินงบประมาณในสภาจึงทำ 
ให้เราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะเรียกคนที่ 2 และคนที่ 3 มาทำสัญญา 
เราไม่มีเงินครับ คงต้องใช้เงินสะสมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - ก็คงเข้าใจก็ตามระเบียบที่ทางท่านปลัดชี้แจง เชิญท่านมัจฉา อุ่นใจครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ)  
ส.อบจ.มห.อ.ดงหลวง เขต 1 - กราบเรียนท่านประธานครับ ท่านก็ชี้แจงในข้อระเบียบงบประมาณ เรื่อง 
(นายมัจฉา อุ่นใจ) การแก้ปัญหาไม่มีแนวทางเลยเหรอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะถึงฤดูฝน

เพราะว่าทางผู้รับเหมาได้ไปรื้อสะพานแล้วสะพานมันเป็นสะพานไม้นะ
ครับแล้วตอนนี้เขารื้อแล้วเขาทำทางเบี่ยงฝนมาน้ำมาทางเบี่ยงจะขาดนะ
ครับท่านประธานแล้วทางอบจ.เราจะแก้ไขอย่างไรวันนี้ขอถามเรื่องการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสร้างสะพาน
ต่อไปครับขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 
นายกอบจ.มห. - กราบเรียนท่านประธานครับ ผมจะออกไปดูกับเจ้าหน้าที่ ก่อนว่า 
(พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์) เราจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างแล้วก็เชิญท่านสจ. มัจฉาด้วยนะครับถ้าช่วงบ่าย

วันนี้หลังจากทานอาหารเสร็จก็ไปดูแล้วก็มาวางแผนแก้ปัญหากันว่าเราจะ
ทำอย่างไรถ้าไม้เดิมยังพอใช้ได้ก็เอาเจ้าหน้าที่กองช่างไปดำเนินการในส่วน
นี้ทีนี้จะปรึกษากันอีกว่าเงินทุนสำรองสะสมเราก็มีเงินเหลืออยู่ 55 ล้าน
บาท แต่ถ้าจะใช้เงินนี้เราก็ต้องเข้าประชุมสภาเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าเงิน
สะสมโครงการเราครบหมดแล้วไม่สามารถที่จะเอาเงินสะสมออกมาใช้ใน
สะพานนี้ได้ก็ต้องใช้เงินกองทุนสำรองสะสมนะครับช่วงบ่ายหลังทาน
อาหารเสร็จก็ไปดูครับ 

 
ประธานสภาฯ - ก็ ททท ทำทันทีนะครับ คงไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) เสนอเรื่องอะไรแล้ววันนี้เราได้ประชุมมาครบตามระเบียบวาระการประชุม 
 

/แล้วต้องขอขอบคุณ... 
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แล้วต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายกท่านรองนายก 
ท่านเลขานุการท่านปลัดท่านรองปลัดหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ
ที่เข้าร่วมประชุมก็ขอปิดประชุม 

เวลา 13.00 น. - ปิดประชุม 
                                                      นางศักดิ์ศรี            ศรีนอก    ตรวจทาน 
       นางสาวดรุณี      คำดี           ตรวจทาน 

นางสาวศศิมาภรณ์   ชัยชนะ    ตรวจทาน 
           นางสาวอรอุมา       พ่ออามาตย์     ถอดเทป/พิมพ์ 
 นายณัฐกร       ธงศร ี    ถอดเทป/พิมพ์ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                             (นางศักดิ์ศรี ศรีนอก) 
                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 

 
(ลงชื่อ)    ประธานคณะกรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
        (นางสาววิไลลักษณ์  ทองผา)                 (นายจอมสี  ศิริกาล) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 

 
(ลงชื่อ)  กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
            (นายชัชนา  คนซื่อ)                   (นายธนิต  สมลับ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 
 (ลงชื่อ)  กรรมการ  (ลงชื่อ)    กรรมการ 
            (นายชนินทร  ทองผา)               (นายปรีชา  เที่ยงโยธา) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 

(ลงชื่อ)          กรรมการ/เลขานุการ 
           (นายแสวง สบายใจ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัย                                                                                             

ลงชื่อ 
(นายประพันธ์ คนหาญ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 


